

## เลย์จับมือ ททท. เปิดเส้นทางจักรยาน ชมภูมิทัศน์วัด-สัมผัสวิถีชีวิตเชียงคาน

เลย์/ เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภาณุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด เลย์ เป็นประธานในพิธีเปิดเส้นทางจักรยาน ชมภูมิทัศน์วัด สัมผัสวิถีชีวิตชาวเชียงคาน ณ ลานวัฒนธรรม อ.เชียงคาน จ.เลย์ โดยมี น.ส.เบญจวรรณ สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย นายอำเภอเชียงคาน หัวหน้า ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัด เลย์ ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

น.ส.เบญจวรรณ สุเนตรวรกุล ผอ.ฝ่าย ส่งเสริมฯ ททท. เปิดเผยว่า ททท.ได้ดำเนิน โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่รักษาสีเขียวเมืองเชียงคาน จังหวัด เลย์ เพื่อส่งเสริมให้เมืองเชียงคานเป็นจุดหมาย ปลายทางทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ดำเนินแผน งานและกิจกรรมที่มาจากกระแสมุมมองความคิดเห็น ของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ จัดกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการ “การจัดการขยะ น้ำเสีย” อบรม การตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ททท.ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืนตลอดระยะเวลา 52 ปี โดยเฉพาะ การรักษาสีเขียวเมืองด้วยการดำเนินโครงการ ปฏิญญารักษาสีเขียวเมือง เพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2551 ตามแนวคิด “7

Greens” ได้แก่ Green Heart: หัวใจสีเขียว Green Logistics: รูปแบบการเดินทางสีเขียว Green Attraction: แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว Green Community: ชุมชนสีเขียว Green Activity: กิจกรรมสีเขียว Green Service: การบริการสีเขียว และ Green Plus: ความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

และในวันนี้จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการส่งเสริม และสนับสนุนการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามกรอบแนวคิด 7 Greens “ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เมืองเชียงคาน จังหวัดเลย์” ประกอบด้วย หน่วยงานภาคี 11 หน่วยงาน ได้แก่ จังหวัด เลย์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรม ควบคุมมลพิษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน อำเภอเชียงคาน เทศบาลตำบล เชียงคาน สมาคมอุทยานแห่งชาติ สมาคมธุรกิจ ท่องเที่ยวจังหวัดเลย์ คณะการท่องเที่ยวและ การโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียน เชียงคาน และคณะกรรมการเมืองเชียงคาน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น โครงการ ส่งเสริมเส้นทางจักรยานชมภูมิทัศน์วัด สัมผัส วิถีชีวิตชาวเชียงคาน, การปล่อยพันธุ์ปลาจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม การท่องเที่ยวที่รักษาสีเขียวเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป